

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của
Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

**“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”**

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI VĂN PHÒNG	
ĐẾN	Số: SH
	Ngày: 28/6/2023
	Chuyển: H
	Lưu hồ sơ:

Từ sau Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo. Đại dịch Covid-19 kéo dài, gây hậu quả nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp; hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; kinh tế thế giới có biểu hiện suy thoái, lạm phát tăng cao; các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, động đất,... diễn ra với tần suất cao hơn, gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, khu vực. Tình hình này tác động, ảnh hưởng sâu sắc, nhiều mặt đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Ở trong nước, dưới tác động của tình hình thế giới và hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ,... kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, rất gay gắt, nặng nề; hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng tình hình này để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ chúng ta, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng nhà nước pháp quyền; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó được các tổ chức quốc tế đánh giá là một điểm sáng “trong bức tranh xám màu” trên thế giới. Những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các giai đoạn trước, sau khi Kết luận số 01-KL/TW được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nét mới là có sự xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy có sự phân công, phân nhiệm tham mưu, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đầu nhiệm kỳ đến nay tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng nền nếp, thường xuyên, thực chất, góp phần siết chặt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới... Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận nêu trên đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo,

chỉ đạo, nhanh chóng triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, kể từ khi ban hành Kết luận số 01-KL/TW đến nay, nhất là năm 2021 và đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, phải thực hiện giãn cách xã hội, tập trung sức phòng, chống dịch, các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành rất nhiều văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổng số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước¹ tính đến tháng 5 năm 2023 là 106.267 văn bản (trong đó: năm 2021 là 43.156 văn bản; năm 2022: 26.686 văn bản; đến tháng 5/2023 là 27.975 văn bản)².

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm

Việc tổ chức quán triệt Kết luận số 01-KL/TW được tổ chức một cách quy mô, bài bản theo tinh thần đổi mới. Đặc biệt là ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận số 01-KL/TW. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến toàn quốc, kết nối điểm cầu Trung ương với 6.570 điểm cầu của các địa phương, trong đó có tới gần 5.400 điểm cầu cấp xã, với sự tham dự của 318.688 đại biểu. Đây là nét đổi mới, ứng dụng các nền tảng công nghệ, kỹ thuật trong cách thức tổ chức hội nghị trong bối cảnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt ứng phó phù hợp trong từng hoàn cảnh, vừa đảm bảo chất lượng hội nghị thiết thực, hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức. Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo về việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; đồng chí Thường trực Ban Bí thư trực tiếp quán triệt Kết luận số 01-KL/TW. Sự quan tâm chỉ đạo, quán triệt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng đã lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy ý chí, quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng trong triển khai

¹ Tổng hợp theo báo cáo của 57 tỉnh, thành.

² (phần 1 Phụ lục)

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Từ nội dung được quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục hướng dẫn, triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW sâu rộng tới từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vào thời gian cùng ngày, Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Là cơ quan tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Công văn số 4884-CV/BTGTW, ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục triển khai một số nội dung công việc theo Kế hoạch số 58-KH/BTGTW. Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị hằng năm³ do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành luôn chú trọng hướng dẫn triển khai thực hiện những nội dung đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, bảo đảm vừa bám sát nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, cốt lõi, vừa mang tính thời sự theo đúng tinh thần Kết luận số 01-KL/TW. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hằng năm, nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên⁴.

Nhìn chung, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bài bản, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

³ Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 05/11/2021 về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022; Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW ngày 10/10/2022 về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023.

⁴ (Phần 2 Phụ lục)

2. Chú trọng kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức và cá nhân, ở từng cấp, từng lĩnh vực

Kết luận số 01-KL/TW khẳng định rõ: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần *phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*. Theo đó, việc học tập Bác từ những công việc thiết thực hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đời sống cá nhân, từ đó thấm sâu tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức và phong cách của người cộng sản, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, thúc đẩy hiệu quả từ việc học sang làm theo Bác.

Quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều cán bộ, đảng viên đặc biệt chú trọng kết hợp giữa học tập với làm Bác:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định, lựa chọn những nội dung đột phá phù hợp với thực tiễn địa phương, những vấn đề có tính cấp bách, bức thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện⁵.

Thứ hai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm⁶, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương đã xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên; vấn đề xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;...

⁵ (Phần 3 Phụ lục)

⁶ (Phần 4 Phụ lục)

Thứ ba, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương, đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ⁷. Với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay ở nhiều địa phương⁸, đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổng số các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước⁹ tính đến tháng 4 năm 2023 là 25.525 mô hình (tổng hợp từ báo cáo của 52 tỉnh ủy, thành ủy). Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với kế hoạch thi đua của tập thể và cá nhân được nhiều địa phương chú trọng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua.

Thứ tư, chú trọng kết hợp giữa học tập với làm theo Bác, ý thức, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề sâu sắc như: “Tự soi, tự sửa”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội vụ. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét.

Học và làm theo Bác, nhiều cấp ủy, nhiều đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương chú trọng kiểm tra, khảo sát nắm bắt tình hình thực tiễn tại cơ sở, các đơn vị trực thuộc; chủ động làm việc với một số ban, bộ, ngành, tiếp thu ý kiến, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, người dân, doanh nghiệp,... tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và các quy định của

⁷ (Phần 5 Phụ lục)

⁸ (Phần 6 Phụ lục)

⁹ Tổng hợp theo báo cáo của 57 tỉnh, thành.

Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm¹⁰, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, “Nói đi đôi với làm”, “Hết lòng phục vụ nhân dân”, xóa bỏ tâm lý “Tu duy nhiệm kỳ”. Đồng thời, ban hành quy định cụ thể, phù hợp điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.

Điểm nổi bật đạt được từ học tập sang làm theo Bác và nêu gương thể hiện rõ nét từ đầu nhiệm kỳ đến nay là: (i) Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hóa công vụ. (ii) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. (iii) Công tác biểu dương, tuyên

¹⁰ Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm...

truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác có đổi mới, có sức thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

4. Công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, tăng cả về chất lượng và số lượng sản phẩm tuyên truyền

Nhiều cách thức tuyên truyền phù hợp, sáng tạo được khuyến khích đổi mới theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ. Chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nội dung tuyên truyền tập trung thông tin về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cách làm hay, mô hình hiệu quả, tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: chương trình giáo dục, bồi dưỡng, các ấn phẩm chính luận, nghiên cứu, phóng sự, phim ảnh, thơ văn, nhạc họa, triển lãm, sân khấu,... Phương tiện tuyên truyền, phát huy thế mạnh của các kênh truyền thông chính thống như: báo chí, phát thanh, truyền hình, bản tin sinh hoạt của chi bộ, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương¹¹; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên các nền tảng xã hội, Internet¹²... phản ánh kịp thời sự đa dạng, phong phú, sinh động trong việc học tập và làm theo Bác.

Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác về thăm, các cuộc thi, tọa đàm, hội thảo, qua đó, góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước khơi dậy khát vọng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển giàu, đẹp, văn minh; xây dựng nền tảng đạo đức, văn hoá, tinh thần cho xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh¹³.

Triển khai Quy chế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn

¹¹ Có trên 90% địa phương, đơn vị trong cả nước dành chuyên trang, chuyên mục riêng với tổng số 690.038 tin bài tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tiêu biểu như Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quảng Ninh; Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đảng ủy Công an Trung ương; Hà Nam; Hậu Giang; Ninh Thuận; Quảng Nam; Quảng Trị; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Tiền Giang; Vĩnh Phúc; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Long An;..

¹² (Phần 7 Phụ lục)

¹³ (Phần 8 Phụ lục)

2021 - 2023, nhiều địa phương trong cả nước tập trung tuyên truyền, vận động giới văn nghệ sĩ, báo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống¹⁴.

Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả học và làm theo Bác, số lượng và chất lượng các sản phẩm tuyên truyền tăng lên đáng kể¹⁵. Xuất hiện ngày càng nhiều hơn việc tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà báo, quần chúng trong sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sức lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo công tác nghiên cứu, cập nhật nội dung các chương trình, tài liệu học tập, bồi dưỡng lý luận theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng, khả năng ứng dụng của các tài liệu, giáo trình trong giáo dục, tuyên truyền.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép với nhiều hoạt động ngoại khoá như: Kể chuyện về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt, chào cờ,... Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hình thành, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh, sinh viên.

¹⁴ (Phần 9 Phụ lục)

¹⁵ Tiêu biểu Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023, các địa phương trong cả nước tập trung tuyên truyền, vận động giới văn nghệ sĩ, báo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hệ thống các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh¹⁶ theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng học viên. Đổi mới phương thức giáo dục, bồi dưỡng, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với giáo dục trực quan; thường xuyên cập nhật, bổ sung những kết quả nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng biên soạn giáo trình, tài liệu, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng¹⁷..., đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên được quan tâm theo nhiều cách thức như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, thấp nển tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ,... góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, từ đó nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xác định động cơ và mục tiêu phấn đấu cho bản thân, đấu tranh hiệu quả với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, thiếu lành mạnh.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương được thực hiện kỹ lưỡng, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Đây là một

¹⁶ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia về “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045).

¹⁷ Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hằng năm duy trì các hoạt động tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”;...

nội dung mới trong chương trình công tác toàn khóa của các cấp ủy đảng, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện.

Công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW được các tỉnh, thành tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, từ đó đã phát hiện và biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng nhân dân tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương. Năm 2021, 2022, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 195 tập thể và 305 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 65 tập thể và 122 cá nhân được tặng Bằng khen của Trường Ban Tuyên giáo Trung ương; rất nhiều tập thể cá nhân đã nhận được Bằng khen, Giấy khen của cấp mình với số lượng 118.661.317 trong 2 năm, tính đến tháng 4/2023 (số liệu tổng hợp trên báo cáo của 45 tỉnh, thành).

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng, đã kịp thời uốn nắn, khắc phục nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác¹⁸.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

a. Ưu điểm

(1) Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương. Công tác tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện sát sao, nghiêm túc, hiệu quả.

(2) Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW thông qua sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa và hằng năm có tác động, hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

¹⁸ Trong 2 năm qua có tổng số 31.420 cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, 1.734 cuộc kiểm tra giám sát đột xuất, với 187.186 số cán bộ, đảng viên của các cấp ủy đảng trên cả nước được kiểm tra (số liệu tổng hợp từ báo cáo của 53 tỉnh, thành).

(3) Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

(4) Công tác tuyên truyền không ngừng được nghiên cứu, tìm tòi đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời.

(5) Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo bước đi cần thiết tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW, đạt yêu cầu đề ra.

b. Nguyên nhân của ưu điểm

Những ưu điểm trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW có nhiều nguyên nhân, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, của các cấp ủy, tổ chức đảng; việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu; sự đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, được tiến hành đều đặn, thường xuyên và triển khai trong nhiều năm, các cấp ủy Đảng có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

2. Hạn chế và nguyên nhân

a. Hạn chế

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm có lúc, có nơi còn hình thức. Không ít vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số nơi chưa được quan tâm xử lý kịp thời.

(2) Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực

hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở một số ít tập thể và cá nhân còn lúng túng, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

(3) Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm, diễn biến phức tạp.

(4) Công tác biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng không tốt tới sức lan tỏa của phong trào. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

b. Nguyên nhân hạn chế

(1) Do tác động của bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó dự báo, những khó khăn, thách thức mới xuất hiện, chưa có tiền lệ, gay gắt, nặng nề; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động;

(2) Nhận thức của một số cấp ủy đảng, người đứng đầu của một số địa phương, đơn vị chưa chủ động, sát sao, gương mẫu chưa cao;

(3) Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của một số cấp ủy đảng chưa thường xuyên, kịp thời.

3. Bài học kinh nghiệm

(1) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, đòi hỏi phải luôn nhận thức sâu sắc, thấu đáo và nêu cao quyết tâm hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.

(2) Phải luôn gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện; tổ chức thực hiện phải linh hoạt, sáng tạo, phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

(3) Phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện.

(4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, kịp thời phản

ánh sinh động các gương điển hình, mô hình, cách làm sáng tạo được coi là biện pháp hiệu quả trong lan tỏa việc học tập và làm theo Bác.

(5) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phương hướng

Tập trung thực hiện tốt 03 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu và trở thành nền tảng, động lực tinh thần của xã hội. Phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

(1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII), các quy định nêu gương của Đảng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

(2) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

(3) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

(4) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Tăng cường ứng dụng

các phương tiện truyền thông hiện đại, coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác.

(5) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

(6) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết nhằm phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bần lười, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương kính báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư./.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký: Lê Hải Bình**

**TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG**

*

Số 900-BS/VPTU

SAO LỤC

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Nơi nhận

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- VPTU: CVP, PCVP Tỉnh ủy, P. TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Ngọc Bích



Phụ lục

**SỐ LIỆU TỔNG HỢP CỦA CÁC CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRONG
THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW**

*(Kèm theo Báo cáo số 369 -BC/BTGTW, ngày 23 tháng 6 năm 2023
của Ban Tuyên giáo Trung ương)*

1. Số lượng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước tính đến tháng 5 năm 2023: **Lai Châu** 6.966 văn bản; **Nam Định** 6.918 văn bản; **Nghệ An** 4.937 văn bản; **Quảng Ngãi** 4.811 văn bản; **Bình Dương** 4.625 văn bản; **Hà Tĩnh** 4.625 văn bản; **Khánh Hòa** 4.565 văn bản; **Tuyên Quang** 3.896 văn bản; **Lào Cai** 3.605 văn bản; **Gia Lai** 3.473 văn bản; **Lạng Sơn** 3.086 văn bản; **Trà Vinh** 2.969 văn bản; **Cao Bằng** 2.741 văn bản; **Bình Phước** 2.555 văn bản; **Lâm Đồng** 2.539 văn bản; **Thừa Thiên Huế** 2.127 văn bản; **Bình Định** 1.933 văn bản; **Hải Phòng** 1.815 văn bản; **Kom Tum** 1.931 văn bản; **Bắc Kạn** 1.711 văn bản; ...

2. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm:

(1) Một số đơn vị tiêu biểu trong việc quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW:

- Hội nghị trực tiếp: Sóc Trăng 6878 cuộc; Phú Thọ 4715; Gia Lai 4167 cuộc; Hà Nội 4094 cuộc; Lai Châu 2095 cuộc; TP Hồ Chí Minh 2067 cuộc; Lạng Sơn 2062; Trà Vinh 1675; Cần Thơ 1464 cuộc; Cao Bằng 1419 cuộc.

- Hội nghị trực tuyến: TP Hồ Chí Minh 1.418 cuộc; Bắc Ninh 1.196 cuộc, An Giang 359, Lạng Sơn 207, Sơn La 191, Lào Cai 184, Đồng Tháp 155, Hải Phòng 145, Bình Định 144, Đồng Nai 140, Ninh Bình 126 cuộc;...

(2) Quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa: Trà Vinh 8.526 cuộc; Sóc Trăng 6.878 cuộc; Khánh Hòa 5.147 cuộc; Hà Nội 2.971 cuộc; Phú Thọ 2.919 cuộc; Bắc Giang 1.822 cuộc; Lai Châu 1.789 cuộc; Cần Thơ 1.464; ...

(3) Quán triệt, học tập nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022:

- Hội nghị trực tiếp: Phú Thọ 3.954 cuộc; Sóc Trăng 2.969 cuộc; Trà Vinh 2.779 cuộc; Lạng Sơn 2.539 cuộc; Gia Lai 2.480 cuộc; TP Hồ Chí Minh 2.067 cuộc; Lai Châu 1.994 cuộc; Bắc Giang 1.822 cuộc; Cà Mau 1.647 cuộc; Hưng Yên 1.562 cuộc; Tây Ninh 1.265 cuộc;

- Hội nghị trực tuyến: TP Hồ Chí Minh 1.418, Lạng Sơn 218, Quảng Bình 231, Bình Dương 150, Cà Mau 120, Gia Lai 110, Hà Tĩnh 150, Đà Nẵng 63, Lào Cai 67, Trà Vinh 55...

(4) Quán triệt, học tập nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023:

- Hội nghị trực tiếp: Phú Thọ 5.346 cuộc; Sóc Trăng 4.304 cuộc; Lai Châu 2.155 cuộc; Gia Lai 1.954 cuộc; Lạng Sơn 1.196 cuộc; Cao Bằng 1.103 cuộc; Cần Thơ 1.022 cuộc; Tây Ninh 921 cuộc; Kom Tum 714 cuộc; An Giang 651 cuộc; ...

- Hội nghị trực tuyến: Đồng Tháp 526 cuộc; Lạng Sơn 404 cuộc; Lào Cai 107 cuộc; Gia Lai 77 cuộc; Bình Phước 67 cuộc; Hải Phòng 51 cuộc; An Giang 40 cuộc; Lai Châu 40 cuộc; Đồng Nai 39 cuộc; ...

3. Những nội dung đột phá của các địa phương, đơn vị:

(1) Đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu; xây dựng con người, môi trường “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; thực hiện phương châm “gần dân, sát dân, làm việc tận tụy, công tâm...(Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đảng ủy Công an Trung ương; Lào Cai; Yên Bái; Hà Giang; Bình Dương; Thái Bình; Bình Định;..).

(2) Công khai bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện của người đứng đầu các cấp (Bến Tre).

(3) Khái quát những giá trị di sản, lời dạy của Bác đối với Đảng bộ, cụ thể hoá thành chuyên đề cho từng năm để tập trung khai thác, thực hiện; khẳng định giá trị những lời dạy của Người có ý nghĩa khơi dậy khát vọng, ý chí của con người Hải Phòng để khai thác tiềm năng, vị thế, huy động nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của thành phố (Hải Phòng).

(4) Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc; bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh (Sơn La; Đắk Nông;..).

(5) Chương trình đột phá đổi mới quản lý; phát triển hạ tầng; phát triển nhân lực và văn hóa; trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực (Thành phố Hồ Chí Minh).

(6) “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” (Cao Bằng).

(7) Xây dựng phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, "nhà truyền thống Hồ Chí Minh", "trụ sở, cơ quan xanh - sạch - đẹp", "nói đúng, làm đúng mới là đúng", "công an mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", "làm hết việc, không làm hết giờ",.. (Bình Dương).

(8) Xây dựng phong trào cán bộ, công chức trong Đảng bộ thi đua thực hiện văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân (Bắc Ninh).

4. Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm của các địa phương, đơn vị

- Nghệ An: Năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ" và chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển" để cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

- Quảng Ninh: Năm 2022 chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"; Năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

- Hà Nội: Thực hiện tốt chủ đề năm 2022, 2023 là năm lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.

- Vĩnh Long: Năm 2022 chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới"; năm 2023 "Xây dựng văn hoá con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Hà Tĩnh: Năm 2022 chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội" với 409 điểm cầu, 22.591 đại biểu. Ngày 07/3/2023 và năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023"

- Đắk Nông: Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.

- Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương: Năm 2022, 2023 chuyên đề với nội dung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM về xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khoá 13 về công tác xây dựng Đảng; gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, về xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hoá của cán bộ Đảng viên theo chuẩn mực của Đảng ủy Khối.

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai đồng bộ sinh hoạt chuyên đề Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thường về Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay gắn với thực hiện nghiêm đợt sinh hoạt chính trị theo yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” với chủ đề: “tự soi, tự sửa” và Chuyên đề năm 2022, 2023 của Đảng ủy Khối.

- Bắc Giang: Các chuyên đề với những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và những vấn đề đặt ra đối với văn hóa công sở hiện nay; Học tập tư tưởng và quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”...

5. Các phong trào, cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các địa phương, đơn vị

- Hòa Bình: Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào “Dạy tốt, học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Bạc Liêu: thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh chính trị và nâng cao đời sống nhân dân.

- Sóc Trăng: Thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Đảng ủy Công an tỉnh với Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc với việc đăng ký thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; Đảng đoàn Hội Phụ nữ tỉnh với Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh với Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”...

6. Các mô hình mới, cách làm hay ở địa phương

- Thanh Hóa: Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; mô hình “Tự soi, tự sửa”; mô hình “Nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên”;...(trong toàn tỉnh có 16.346 mô hình và việc làm theo Bác).

- Tuyên Quang: Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng thực hiện các mô hình tiêu biểu, việc làm theo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh (có 2.310 mô hình, 3.740 việc làm theo hiệu quả, thiết thực).

- Lâm Đồng: Mô hình “Bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19”; “Bếp ăn từ thiện”, “ Gian hàng không đồng”, “những chuyến xe yêu thương”..(toàn Tỉnh có 2.435 mô hình và việc làm hay).

- Cà Mau: Mô hình thực hiện công trình “Ánh sáng Thanh niên”; thực hiện Công trình “Cột điện nở hoa” tại xã Hàm Rồng với chiều dài 500m, xây dựng các mô hình bảo vệ “vùng xanh”; “bếp ăn từ thiện”; “gian hàng không đồng”;... (toàn Tỉnh có 2.127 mô hình và việc làm hay).

- Thái Nguyên: “Dân vận khéo”; “Tuyên đường tự quản”; “Cụm chiến binh gương mẫu”; “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự”; “Làm một phần việc nhỏ, giúp được người bớt khó”; “Lò đốt rác thải gia đình” (toàn Tỉnh có 1.907 mô hình và việc làm hay).

- Hà Nam: Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; “Ngày thứ 7 với dân”; “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu”; “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Tích cực, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo”..(toàn Tỉnh có 1500 mô hình và việc làm hay)

- Lào Cai: Mô hình học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới "Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa; nhân dân đồng lòng nông thôn phát triển"; mô hình "Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" (toàn Tỉnh có 929 mô hình).

- Bà Rịa - Vũng Tàu: Mô hình hay "Ngày thứ 7 lắng nghe người dân nói"; mô hình "Thư viện xanh"; mô hình "Đổi rác thải nhựa nhận quà may mắn"..(toàn Tỉnh có 801 mô hình)....

7. Phương thức truyền thông mới trên các nền tảng xã hội, Internet

- Kiên Giang: Đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu thiết lập và ra mắt ứng dụng "Vĩnh Thuận khắc ghi lời Bác" để cài đặt và quét mã QR sử dụng tiện lợi trên điện thoại, Ipad; có 4 chuyên trang, chuyên mục trên báo chí; khoảng gần 1000 fanpage, Facebook group, Zalo group, các App... tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát hành 4 tài liệu về Chuyên đề toàn khóa và các năm; biên soạn và phát hành sách "Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các tài liệu được thiết lập mã QR để tải tài liệu, tiện sử dụng trên điện thoại, Ipad... Thái Bình: Hàng tháng thiết lập sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình, đã tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", thu hút trên 600.000 lượt người tham gia/năm.

- Đồng Nai: Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đa dạng hóa hình thức triển khai, tăng cường hình thức trực tuyến; thiết kế các infographic, bộ công cụ, ấn phẩm, sử dụng công cụ mạng xã hội để tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các công cụ thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, Đoàn được thiết kế hiện đại, trẻ trung, ngắn gọn, giúp thanh niên dễ tiếp cận và tham gia. Tỉnh đoàn đã xây dựng và ra mắt website học tập lý luận cho đoàn viên thanh niên (<http://hoctaplyluantinhdoandongnai.com>) tập hợp các bài giảng, các bài viết, tài liệu chính thống, các ấn phẩm truyền thông về các bài học lý luận chính trị, cung cấp nền tảng cho các cấp bộ Đoàn tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí.

8. Các hoạt động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nam Định: Tổ chức chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), gồm các hoạt động lớn: (1) Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định và vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 19/5/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nam Định và nhiều tỉnh, thành phố; (2) Tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định- Nam Định với Bác Hồ” (3) Tổ chức Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”; (4) Tổ chức Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; (5) Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

- Hải Dương: Hằng năm tổ chức Lễ dâng hương nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm và làm việc với tỉnh Hải Dương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương,...

- Phú Yên: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp phát sóng phim tuyên truyền về Bác; Tỉnh Đoàn Phú Yên duy trì các chuyên trang, chuyên mục: “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi ngày một câu chuyện đẹp”, “Mô hình - Gương điển hình” tại trang Thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn và fanpage Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Phú Yên.

- Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh” bằng hình thức sân khấu hóa với 03 phần thi Hiểu biết, Tài năng, Hùng biện; cấp cơ sở, cấp cụm có 188 đội thi với trên 4.300 người dự thi; cấp huyện có 183 đội thi với trên 4.200 người tham gia thi; ngày 13/5 cấp tỉnh tổ chức Cuộc thi, 20 đảng bộ trực thuộc tham gia với trên 850 người dự thi.

9. Hoạt động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác.

- Bình Thuận: Duy trì tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Giải Cờ đỏ); dịp sinh nhật Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận tổ chức triển lãm hình ảnh cuộc đời, sự nghiệp của Người.

- Cần Thơ: Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo phát động các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026; qua phát động, đã lựa chọn và gửi 10 tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng cấp Trung ương (đợt I).

- Đắk Lắk: 96 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cấp tỉnh, Ban Giám khảo Giải thưởng tiến hành chấm chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng cấp tỉnh và gửi 11 tác phẩm tham dự Giải thưởng cấp Trung ương.

- Điện Biên: Hội đồng sơ khảo các cơ quan, đơn vị đã nhận được 163 tác phẩm, 02 tập thể về lĩnh vực quảng bá, tổ chức chấm, xét chọn trình Hội đồng chung

khảo cấp tỉnh 43 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật; 02 tập thể xét chọn giải quảng bá. Ban Tổ chức giải thưởng đã trao 04 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 09 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải sáng tác; trao giải quảng bá cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, quảng bá học tập, làm theo Bác.